
สรุปผลการด าเนินการด้านการใช้ไฟฟ้าของส านักกรรมาธิการ 1 (เดือนเมษายน 2567) 

 
เดือน 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/
จ านวนบุคลากร 

ของส านักกรรมาธิการ ๑ 
(หน่วย/คน) 

(ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้น/ลดลง) 

ด าเนินการ  
(ค่าเปา้หมาย :  
ลดลงร้อยละ ๑) 

 
สาเหตุ 

 
แนวทางการแก้ไข 

มกราคม 
2567 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มขึ้น ๑๕.๐๘ ไม่บรรลเุป้าหมาย  เดือนมกราคม ๒๕๖๗ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าอยู่ท่ี 
๔๗.๓๑ kWh เพ่ิมขึ้น ๖.๒๐ kWh คิดเป็นสัดส่วน
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๕.๐๘ ท าให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายใน
การลดการใช้ไฟฟ้าร้อยละ ๑  

วิเคราะห์สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังน้ี 
1) ช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ในช่วงเปิดสมัยประชุมที่มี

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของ
รัฐสภา และการประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งในวาระ 1 
2 และ 3 ซึ่งมีการพิจารณาทุกวันและต้องมีการประชุม
ล่วงเวลา อีกท้ังยังมีการประชุมนัดพิเศษเพิ่มข้ึนหลาย
ครั้งเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายและญัตติที่ค้างการ
พิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร และข้าราชการ จะต้อง
เตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสนบัสนุนการประชุม
ดังกล่าวจนกระทั่งปิดประชุม  

(2) มีการปรับลดอณุหภูมิเครื่องปรับอากาศ
เนื่องจากสภาวะอากาศที่ร้อนจัดในช่วงเดือนดังกล่าว จึง
ท าให้มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิม่ขึ้น 

(3) มีการเปดิใช้งานพ้ืนท่ีของอาคารรัฐสภาเพิม่ขึ้น 
เนื่องจากผ่านการตรวจรับแล้ว 

๑) วิเคราะห์สาเหตุทีส่่งผลให้การด าเนินการ
ไม่บรรลเุป้าหมายและทบทวนมาตรการ
ประหยดัไฟ 

๒) ติดป้ายรณรงค์มาตรการประหยัดไฟฟ้า
บริเวณพื้นท่ีที่มีการใช้ไฟฟ้าภายในส านัก 

๓) จัดและเผยแพร่คลิปวีดโิอสั้นเพื่อรณรงค์
การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 

๔) จัดท า Infographic มาตรการประหยดั
ไฟฟ้าเผยแพร่ทาง LINE เพื่อสร้างความ
ตระหนักในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและรู้
คุณค่า  
  ๕) ขอความร่วมมือบุคลากรส านกั
กรรมาธิการ ๑ ร่วมกันปิดไฟและพักหน้าจอใน
เวลากลางวันและในจุดทีไ่ม่จ าเป็น 



 
เดือน 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/
จ านวนบุคลากร 

ของส านักกรรมาธิการ ๑ 
(หน่วย/คน) 

(ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้น/ลดลง) 

ด าเนินการ  
(ค่าเปา้หมาย :  
ลดลงร้อยละ ๑) 

 
สาเหตุ 

 
แนวทางการแก้ไข 

กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๗ 

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 12.77 ไม่บรรลเุป้าหมาย เดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าอยู่
ที่ 46.36 มีการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 5.25 kWh หรือคิด
เป็นการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.77 

  วิเคราะห์สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังน้ี 
     เนื่องจากในเดือนกุมภาพันธ์มีจ านวนการประชุม
และภาระงานของบุคลากรส านักกรรมาธิการ 1 ในเดือน
มกราคม 2567 และเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีจ านวน
ใกล้เคียงกัน เพราะช่วงเวลาดังกลา่วเป็นช่วงของการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และยังเป็นช่วงเวลา
เริ่มแรกของการเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 
26 ท าให้ภาระงานของบุคลากรของส านักกรรมาธิการ 
1 มีจ านวนมากกว่าปกติ จ านวนการใช้ไฟฟ้าจึงมีจ านวน
เพิ่มสูงขึ้นกว่าปี 2566 อย่างมาก 
 
 
 
 
 

 

๑) วิเคราะห์สาเหตุทีส่่งผลให้การด าเนินการ
ไม่บรรลเุป้าหมายและทบทวนมาตรการ
ประหยดัไฟ 

๒) เน้นย้ าการรณรงค์ในการปฏิบตัิตาม
มาตรการประหยัดไฟฟ้าบรเิวณพืน้ท่ีที่มีการใช้
ไฟฟ้าภายในส านัก  

๓) จัดและเผยแพร่คลิปวีดโิอสั้นเพื่อรณรงค์
การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด  

๔) จัดท า Infographic มาตรการประหยดั
ไฟฟ้าเผยแพร่ทาง LINE เพื่อสร้างความ
ตระหนักในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและรู้
คุณค่า  
๕) ขอความร่วมมือบุคลากรส านัก

กรรมาธิการ ๑ ร่วมกันปิดไฟและพักหน้าจอใน
เวลากลางวนัและในจุดทีไ่ม่จ าเป็น 
 



 
เดือน 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/
จ านวนบุคลากร 

ของส านักกรรมาธิการ ๑ 
(หน่วย/คน) 

(ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้น/ลดลง) 

ด าเนินการ  
(ค่าเปา้หมาย :  
ลดลงร้อยละ ๑) 

 
สาเหตุ 

 
แนวทางการแก้ไข 

มีนาคม 
๒๕๖๗  

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 27.77 ไม่บรรลเุป้าหมาย      เดือนมีนาคม 2567 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า อยู่ท่ี 
52.53 kWh มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
๒๗.๗๗ kWh ไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้เพ่ิมขึ้นไม่เกิน
ร้อยละ  1  

 วิเคราะห์สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังน้ี 
       เนื่องด้วย ในเดือนมีนาคม 2567 มีการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ในวาระ2-3 ซึ่งมีการพิจารณาตลอดทั้งวันติดต่อกัน
ตั้งแต่ วันท่ี 20-22 มีนาคม 2567 โดยมรีะยะเวลา
การประชุมในแต่ละวันเฉลี่ย เริ่มตัง้แต่เวลา 9.00 
นาฬิกา ถึง เวลา 1 นาฬิกาของวันต่อไป เพราะต้อง
พิจารณาเป็นรายมาตรา หลังจากคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 

๑) วิเคราะห์สาเหตุทีส่่งผลให้การด าเนินการ
ไม่บรรลเุป้าหมายและทบทวนมาตรการ
ประหยดัไฟ 

๒) เน้นย้ า การรณรงค์การปฏิบตัติาม
มาตรการประหยัดไฟฟ้าบรเิวณพืน้ท่ีที่มีการใช้
ไฟฟ้าภายในส านัก และติดตามการปฏิบัติการ
ตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง 

๓) จัดและเผยแพร่คลิปวีดโิอสั้นเพื่อรณรงค์
การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และจดัท า 
Infographic มาตรการประหยดัไฟฟ้าเผยแพร่
ทาง LINE เพื่อสร้างความตระหนกัในการใช้
ไฟฟ้าอย่างประหยัดและรู้คณุค่า และน า
ประชาสมัพันธ์อย่างสม่ าเสมอ  

๕) ขอความร่วมมือบุคลากรส านัก
กรรมาธิการ ๑ ร่วมกันปิดไฟและพักหน้าจอใน
เวลากลางวันและในจุดทีไ่ม่จ าเป็น 



 
เดือน 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/
จ านวนบุคลากร 

ของส านักกรรมาธิการ ๑ 
(หน่วย/คน) 

(ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้น/ลดลง) 

ด าเนินการ  
(ค่าเปา้หมาย :  
ลดลงร้อยละ ๑) 

 
สาเหตุ 

 
แนวทางการแก้ไข 

เมษายน 
๒๕๖๗ 

เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 18.29 ไม่บรรลเุป้าหมาย เดือนเมษายน 2567 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า อยู่ที่  
48.63 kWh และมีปริมาณการใช้ไฟฟ้า เพ่ิมขึ้น ร้อย
ละ 18.29) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สามารถวิเคราะห์
สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังน้ี 

(1) ถึงแม้ในช่วงเดือนเมษายนจะเป็นช่วงปิดสมัย
ประชุม แต่ภารกิจของคณะกรรมาธิการ จ านวน ๑1 
คณะ ของส านักกรรมาธิการ ๑ มีการเดินทางไปศึกษาดู
งาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาใน
การด าเนินการค่อนข้างกระช้ันชิด และมีปริมาณมาก 
นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมผลงานของคณะกรรมาธิการ
ในช่วงสมัยแรกเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดท า
รายงานผลการด า เนินงานของคณะกรรมาธิการ 
บุคลากรจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ล่วงเวลาเป็นส่วนใหญ่ จึง
ท าให้มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 

(2) มีการปรับลดอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ 
เนื่องจากสภาวะอากาศท่ีร้อนจัดในช่วงเดือนดังกล่าว  

    (3) มีการเปิดใช้งานพ้ืนท่ีของอาคารรัฐสภาเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากผ่านการตรวจรับแล้ว  

     (4) ส่วนราชการภายในอีกหลายส านักยังไม่ได้เข้า
ร่วมโครงการส านักงานสีเขียวท าให้ผลการด าเนินการ
ตามมาตรการประหยัดการใช้ไฟฟ้าไม่สามารถบรรลุผล
ตามเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 

(1) วิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลให้การด าเนินการ
ไม่บรรลเุป้าหมายและทบทวนมาตรการ
ประหยดัไฟฟ้า  

(๒) เน้นย้ า การรณรงค์การปฏิบตัติาม
มาตรการประหยัดไฟฟ้าบรเิวณพืน้ท่ีที่มีการใช้
ไฟฟ้าภายในส านัก และติดตามการปฏิบัติการ
ตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง 
(3) จัดท าและเผยแพร่คลิปวีดิโอสั้น และ 

 จัดท า Infographic มาตรการประหยัดไฟฟ้า
เผยแพร่ทาง Line เพื่อสร้างความตระหนักใน
การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและรู้คณุค่าและน า
ประชาสมัพันธ์เพิ่มความถีม่ากขึ้น 
 (๔) ขอความร่วมมือบุคลากร ร่วมกันปิดไฟ
ส่องสว่างและพักหน้าจอช่วงพักกลางวัน วันละ 
1 ช่ัวโมง และในจุดที่ไม่จ าเป็น 
(๕) ล้างและซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ

ในช่วงเดือนที่มีสภาวะอากาศร้อนหรือตามรอบ
การซ่อมบ ารุง 
  (๖) ควรให้ส านักอ่ืนที่ใช้อาคารรัฐสภาร่วมกัน
เข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขียวเพื่อให้การ
ด า เนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า
บรรลุผลตามเป้าหมาย 



 
เดือน 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/
จ านวนบุคลากร 

ของส านักกรรมาธิการ ๑ 
(หน่วย/คน) 

(ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้น/ลดลง) 

ด าเนินการ  
(ค่าเปา้หมาย :  
ลดลงร้อยละ ๑) 

 
สาเหตุ 

 
แนวทางการแก้ไข 

พฤษภาคม 
2567  

เพิ่มข้ึนร้อยละ 15.25 ไม่บรรลเุป้าหมาย วิเคราะห์สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังน้ี 
(1) ถึงแม้ในช่วงเดือนพฤษภาคมจะเป็นช่วงปิดสมัย

ประชุม แต่ภารกิจของคณะกรรมาธิการ จ านวน ๑1 
คณะ ของส านักกรรมาธิการ ๑ มีการเดินทางไปศึกษาดู
งาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาใน
การด าเนินการค่อนข้างกระช้ันชิด และมีปริมาณมาก 
นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมผลงานของคณะกรรมาธิการ
ในช่วงสมัยแรกเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดท า
รายงานผลการด า เนินงานของคณะกรรมาธิการ 
บุคลากรจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ล่วงเวลาเป็นส่วนใหญ่ จึง
ท าให้มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 

(2) มีการปรับลดอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ 
เนื่องจากสภาวะอากาศท่ีร้อนจัดในช่วงเดือนดังกล่าว จึง
ท าให้มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 

    (3) มีการเปิดใช้งานพ้ืนท่ีของอาคารรัฐสภาเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากผ่านการตรวจรับแล้ว ท าให้มีประชาชนเข้า
มาเยี่ยมชมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภาในช่วงเปิดสมัยเพ่ิมมากขึ้น 

 

(๑) ทบทวนมาตรการ และ เน้นย้ าการ
รณรงคก์ารปฏิบตัิตามมาตรการประหยดัไฟฟ้า
บริเวณพื้นท่ีที่มีการใช้ไฟฟ้าภายในส านัก และ
ติดตามการปฏิบัติการตามมาตรการอย่าง
ต่อเนื่อง 
(๒) จัดท าและเผยแพร่คลิปวีดิโอสั้นและคลิป

เพลงรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและรู้
คุณค่าเพิ่มมากข้ึน 
(๓) จัดท า Infographic มาตรการประหยัด

ไฟฟ้ า เผยแพร่ทาง  Line เพื่ อสร้ า งความ
ตระหนักในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและรู้
คุณค่า 
 (๔ )  ขอความร่วมมือบุคลากรของส านัก
กรรมาธิการ 1 ร่วมกันปิดไฟส่องสว่างและพัก
หน้าจอช่วงพักกลางวัน วันละ 1 ช่ัวโมง และใน
จุดที่ไม่จ าเป็น 
(๕) ล้างและซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ

ในช่วงเดือนที่มีสภาวะอากาศร้อนหรือตามรอบ
การซ่อมบ ารุงเพื่อลดการท างานหนักของ
เครื่องปรับอากาศ 

 



 
เดือน 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/
จ านวนบุคลากร 

ของส านักกรรมาธิการ ๑ 
(หน่วย/คน) 

(ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้น/ลดลง) 

ด าเนินการ  
(ค่าเปา้หมาย :  
ลดลงร้อยละ ๑) 

 
สาเหตุ 

 
แนวทางการแก้ไข 

มิถุนายน 
2567 

เพิ่มข้ึน ร้อยละ 14.81  ไม่บรรลเุป้าหมาย (1) ถึงแม้ในช่วงเดือนมิถุนายนจะเป็นช่วงปิดสมัย
ประชุม ส านักกรรมิการ 1 ยังมีการรวบรวมผลงานของ
คณะกรรมาธิการในช่วงสมัยแรกเพื่อเตรียมความพร้อม
ใ น ก า ร จั ด ท า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
คณะกรรมาธิการ บุคลากรจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ล่วงเวลา
เป็นส่วนใหญ่ จึงท าให้มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 

(2) มีการปรับลดอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ 
เนื่องจากสภาวะอากาศท่ีร้อนจัดในช่วงเดือนดังกล่าว จึง
ท าให้มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 

    (3) มีการเปิดใช้งานพ้ืนท่ีของอาคารรัฐสภาเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากผ่านการตรวจรับแล้ว ท าให้มีประชาชนเข้า
มาเยี่ยมชมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภาในช่วงเปิดสมัยเพ่ิมมากขึ้น 

 

(๑) ทบทวนมาตรการ และ เน้นย้ า การ
รณรงคก์ารปฏิบตัิตามมาตรการประหยดัไฟฟ้า
บริเวณพื้นท่ีที่มีการใช้ไฟฟ้าภายในส านัก และ
ติดตามการปฏิบัติการตามมาตรการอย่าง
ต่อเนื่อง 
(๒) จัดท าและเผยแพร่คลิปวีดิโอสั้นและคลิป

เพลงรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและรู้
คุณค่าเพิ่มมากข้ึน 
(๓) จัดท า Infographic มาตรการประหยัด

ไฟฟ้ า เผยแพร่ทาง  Line เพื่ อสร้ า งความ
ตระหนักในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและรู้
คุณค่า 
 (๔ )  ขอความร่วมมือบุคลากรของส านัก
กรรมาธิการ 1 ร่วมกันปิดไฟส่องสว่างและพัก
หน้าจอช่วงพักกลางวัน วันละ 1 ช่ัวโมง และใน
จุดที่ไม่จ าเป็น 
(๕) ล้างและซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ

ในช่วงเดือนที่มีสภาวะอากาศร้อนหรือตามรอบ
การซ่อมบ ารุงเพื่อลดการท างานหนักของ
เครื่องปรับอากาศ 

 
 


